



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-2 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
เว็บไซต์ dailynews.co.th	<p>งาน Bike อุ่นไอรัก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวถึง การเตรียมความพร้อมทางด้านการแพทย์เพื่อรองรับการซ่อมปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก" วันที่ 2 ธ.ค.และวันจริง 9 ธ.ค. ว่า ในพื้นที่ กทม.ได้มอบหมายให้อธิบดีกรมการแพทย์เข้าร่วมกับกทม. แพทย์เหล่าทัพ โรงเรียนแพทย์และมูลนิธิต่าง ๆ โดยจะมีทีมแพทย์ปั่นจักรยานไปกับขบวน และมีการตั้งหน่วยปฐมพยาบาลทุก ๆ 500 เมตร มีระบบส่งต่อจากเส้นทางปั่นไปยังรพ.ต่าง ๆ ส่วนต่างจังหวัด มี นพ.สสจ. และ ผอ.รพ. ประสานงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดในการดูแลด้านการแพทย์ โดยจะตั้งจุดปฐมพยาบาลตามความเหมาะสมของพื้นที่ มีระบบส่งต่อผู้ป่วยเข้ารับรักษาตัวและส่งกลับ และมีจุดคัดกรองสุขภาพตรงจุดลงทะเบียน</p>
<p>เดลินิวส์ ข่าวสด ผจก.ออนไลน์</p> <p>มติชน</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผอ.อภ. กล่าวว่า กัญชาของกลางไม่สามารถนำมาทำยาได้ อภ.จึงปรับแผนปลูกกัญชาเพื่อสกัดสารสำคัญเอง โดยได้นำเจ้าหน้าที่จากอภ. ไปตรวจสอบโรงงานผลิตยารังสิตซึ่งจะใช้ส่วนหนึ่งมาปลูกกัญชา คิดว่าผลการตรวจไม่น่าจะมีปัญหา โดยงบประมาณในการพัฒนาพื้นที่ปลูกกัญชาได้ตั้งงบฯ ใหม่ 10 ล้านบาท แยกจากงบประมาณในการปลูกและพัฒนาสายพันธุ์ 120 ล้านบาท เบื้องต้นบอร์ด อภ. จะนำเข้าพิจารณาอย่างเป็นทางการในวันที่ 3 ธ.ค.</p> <p>-นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า ขณะนี้กรมฯ ได้พิจารณาตำรับยารักษาโรคที่มีกัญชาเป็นส่วนผสมเพื่อเตรียมพร้อมข้อมูล หลักฐาน เอกสารต่าง ๆ ส่วนปัญหาคำขอสิทธิบัตรกัญชาของต่างประเทศคิดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นกับตำรับการแพทย์แผนไทย ยืนยันการเดินทางตามนโยบายรมว.สธ.และรัฐบาลเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนมากที่สุด</p> <p>สิทธิบัตรกัญชา</p> <p>-เสนอข่าว นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผอ.มูลนิธิชีววิถี กล่าวถึงกรณี นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.วิทยาศาสตร์ฯ ชี้แจงเรื่องมีความเกี่ยวข้องกับบ.ไทยโอซูก้า จก. ที่ยื่นคำขอสิทธิบัตรเกี่ยวกับกัญชา ว่า การชี้แจงไม่เพียงพอ ควรแสดงความชัดเจนให้เห็นการทำงานของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ว่ามีความโปร่งใส ควรเปิดเผยข้อมูลคำขอทั้งหมด ล่าสุดทราบจากข่าวว่า มีบทความของบริษัทที่ปรึกษาทางกฎหมายของสหรัฐอเมริกาที่ยื่นคำขอต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาของไทยแทนบริษัทถึง 39 คำขอและประกาศโฆษณาแล้ว</p>
<p>สำนักข่าวไทย</p> <p>เว็บไซต์ voicetv.co.th</p> <p>สวท. สำนักข่าวไทย</p> <p>เว็บไซต์มติชน</p> <p>เว็บไซต์ประชาชาติ</p>	<p>วันเอดส์โลก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า วันที่ 1 ธ.ค.ของทุกปี เป็นวันเอดส์โลก (World AIDS Day) กรมฯ เป็นองค์กรหลักที่กำหนดมาตรฐานและควบคุมคุณภาพการตรวจเพื่อการวินิจฉัยและการติดตามการรักษาการติดเชื้อเอชไอวีของห้องปฏิบัติการต่างๆ ในประเทศ อีกทั้งยังเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงเพื่อตรวจยืนยันการติดเชื้อและการตรวจหาเชื้อดีเอ็นเอของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน และเป็นหน่วยประเมินคุณภาพชุดทดสอบเอชไอวีก่อนการขึ้นทะเบียนเพื่อจำหน่ายในประเทศ ตามประกาศก.สาธารณสุข พ.ศ. 2552 ทำให้ชุดทดสอบที่ผ่านการขึ้นทะเบียนมีคุณภาพเป็นที่มั่นใจ</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ประเทศไทยได้รับรางวัลจากองค์การอนามัยโลก ในปี 2559 ที่สามารถลดการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกต่ำกว่าร้อยละ 2 ล่าสุดปี 2561 พบเพียงร้อยละ 1.68 และสามารถรักษาคุณภาพการดำเนินงานจนถึงปัจจุบัน โดยได้รับการประกาศรับรองคุณภาพต่อเนื่องในเวทีการประชุม Global validation Advisory committee ที่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในเดือน มิ.ย. ซึ่งเป็นเครื่องหมายว่าประเทศไทยจะสามารถยุติเอดส์จากแม่สู่ลูกได้ภายในปี 2573 ตามแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติในการป้องกันและแก้ปัญหาเอดส์ โดยกรมฯ วางแผนการดำเนินงานการยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีและซิฟิลิสจากแม่สู่ลูกให้ลดลงต่ำกว่าร้อยละ 1 ในปี 2563</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยรัฐ เว็บไซต์ thansettakij.com</p>	<p>อาหารปลอดภัย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัด สธ. กล่าวว่า สธ.ได้ขับเคลื่อนอาหารปลอดภัยของประเทศสู่ยุค 4.0 ร่วมกับภาคีเครือข่าย อาทิ ก.เกษตรฯ ก.พาณิชย์ และอีกหลายหน่วยงาน โดยเร่งพัฒนา 3 ส่วน คือ 1.พัฒนากฎระเบียบให้ทันสมัย ปฏิบัติได้จริง สนับสนุนผู้ประกอบการ เน้นความปลอดภัยเป็นสำคัญ และบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง 2.นำเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการทำงานเพื่อให้ก้าวสู่องค์กรดิจิทัล ทั้งระบบฐานข้อมูล ระบบแจ้งเตือน และการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3.พัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ สร้างจิตสำนึกด้านอาหารปลอดภัยให้แก่ผู้ประกอบการและสนับสนุนผู้บริโภคให้มีความรู้เท่าทันทางสุขภาพ ขณะนี้มีจังหวัดต้นแบบอาหารปลอดภัยแล้ว 12 จังหวัด คือ ลำปาง ระนอง ชัยภูมิ สระบุรี นครราชสีมา อุบลราชธานี พัทลุง น่าน เพชรบูรณ์ กาฬสินธุ์ สงขลา และสมุทรสาคร</p>
<p>ข่าวสด เว็บไซต์สยามรัฐ</p>	<p>เตือนนวดน้ำมันเสี่ยงติดเชื้อ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรม สบส. เปิดเผยกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อโซเชียลโฆษณา นวดน้ำมันนวดสถานที่โดยหมอนวดชาย ว่า การให้บริการนวดนวดสถานที่โดยหมอนวดชาย แม้จะโฆษณาว่าผู้ให้บริการสุขภาพ ปลอดภัย 100 % แต่เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม อาจจะมีบริการทางเพศแอบแฝง และสุ่มเสี่ยงที่จะปล่อยให้ผู้บริการและผู้รับบริการอยู่ด้วยกันเพียงลำพังในสถานที่ปิด ซึ่งการให้บริการนวดนวดสถานที่ไม่ได้อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 จึงอาจจะไม่มีการควบคุมคุณภาพ มาตรฐานบริการ ทำให้เสี่ยงทั้งการแพร่เชื้อโรค บาดเจ็บ หรือมีการล่วงละเมิดทางเพศระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการได้</p> <p>นพ.ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ผอ.กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กล่าวว่า ขอให้ประชาชนเลือกรับบริการนวดจากสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องกับกรมฯ หรือ สสจ. ซึ่งสามารถเชื่อมั่นได้ว่าจะได้รับบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัยอย่างแท้จริง</p>
<p>เว็บไซต์เชียงใหม่นิวส์ เว็บไซต์ข่าวสด เว็บไซต์บ้านเมือง</p>	<p>เตือนภัยยาเสียว</p> <p>-เสนอข่าว อย.ให้ความรู้เรื่องยาเสียว ว่า เป็นสารเคมีที่ผู้ประสงค์ร้ายแอบลักลอบใช้กับเหยื่อเพื่อก่ออาชญากรรม ผลข้างเคียงของยาทำให้เกิดอาการมึนงง ง่วงซึม ไม่มีสติ และสลบ รวมถึงทำให้รู้สึกเคลิ้มสุขคล้ายดื่มแอลกอฮอล์ จะออกฤทธิ์ได้รวดเร็วไม่เกิน 30 นาทีหลังรับประทาน และอาจสูญเสียความทรงจำชั่วขณะ ไม่สามารถจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าได้ หากใช้เกิดขนาดร่างกายมีโอกาสช็อกและเสียชีวิต การป้องกันตนเอง คือ ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มหรือกินอาหารจากคนแปลกหน้า อาการเตือนที่บ่งบอกว่าอาจได้รับสารเหล่านี้ คือ คลื่นไส้ อาเจียน มึนงง เดินเซ หายใจลำบาก มีอาการคล้ายเมาสุรา แม้ไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์หรือดื่มไปเพียงเล็กน้อย โดยยาเหล่านี้ มีการลักลอบจำหน่ายอย่างผิดกฎหมายทางอินเทอร์เน็ต หากพบเห็นแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน อย.1556</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p>โรคอ้วนลงพุง</p> <p>-เสนอสรุป กรมการแพทย์ให้คำแนะนำเกี่ยวกับภาวะน้ำหนักเกิน หรือโรคอ้วนลงพุง เป็น 1 ในสาเหตุของโรคหัวใจและหลอดเลือด เกิดจากการมีไขมันสะสมในช่องท้องหรืออวัยวะภายในช่องท้องมากเกินไป ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยออกกำลังกายอย่างน้อย 30 นาที สัปดาห์ละ 3-4 วัน และเลือกบริโภคอาหารจำพวก ผัก ผลไม้ ถั่ว ธัญพืช หลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสหวาน มัน เค็ม</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ Bangkok post</p>	<p>พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์</p> <p>-เสนอข่าว ทพ.ไพศาล กังวลกิจ นายกทันตแพทยสภา กล่าวว่า สนช.มีมติรับหลักการร่างพ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ให้ยกเว้นเครื่องเอกซเรย์วินิจฉัยทางการแพทย์ที่ไม่มีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบ ออกจาก พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ โดยให้ไปอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของสธ.แล้ว</p>
<p>แนวหน้า กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นายอดิทัต วัฒนินท์ รอง ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดทำยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมเป้าหมาย ตามนโยบายรัฐบาล ว่า ปี 2562 จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำยุทธศาสตร์ 5 อุตสาหกรรม ระยะสั้น กลาง และยาว โดยจะร่วมกับสธ.จัดทำยุทธศาสตร์ด้านอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร</p>
<p>เว็บไซต์สนุก, workpointnews.com</p>	<p>สมุนไพรหอมแสง</p> <p>-เสนอข่าว นายแสงชัย เหลือตระกูล หรือ หอมแสง กล่าวถึงกรณีที่มีวัด 2 วัดใน จ.ปราจีนบุรี แจกสมุนไพรรักษาโรคมะเร็งสูตรใหม่ ว่า ขณะนี้เริ่มมีองค์กร ชุมชน วัด พยายามสร้างกระแสทำยาสมุนไพร จึงฝากประชาชนให้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
mgronline.com, tnnthailand.com thairath.co.th, one31.net	ระมัดระวังและพิจารณาให้ดีก่อน เพราะไม่รู้ว่าเอาอะไรมาผสม โดยสมุนไพรมอแสงปัจจุบันยกให้บริษัทไปทำเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและได้รับ อย. แล้ว ส่วนที่แจกฟรีมีที่เดียวคือที่บ้าน
มติชน เดอะเนชั่น	<p>โรคหัด</p> <p>-เสนอข่าว จันท.สาธารณสุข เทศบาลตำบลแม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก ร่วมกับสอน.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก ได้รับรายงานมีการระบาดของโรคหัดในหมู่เด็กเรียนต่างชาติสัญชาติเมียนมา ที่ศูนย์การเรียนรู้นิวโรด หมู่ 2 ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด ตรวจสอบพบนักเรียนป่วยโรคหัด 13 คน ถูกส่งตัวไปที่รักษาที่รพ.แม่ระมาด โดย 6 คนอาการหนักต้องนอนรักษาตัว อีก 7 คนได้รับยาและให้กลับบ้าน จันท.ได้ตรวจสอบที่โรงเรียนและขอให้หยุดเรียน ผู้ปกครองห้ามใกล้ชิดเด็กป่วย และไม่ควรออกนอกบ้าน กรณีเด็กที่อยู่บ้านมีอาการผื่นแดง เช่น ไข้สูง ออกผื่น ไอ มาก และหอบติดต่อกัน 2-3 วัน ให้พบแพทย์ทันที</p>
ไทยรัฐ	<p>โรคและภัยสุขภาพในฤดูหนาว</p> <p>-เสนอข่าว นพ. ธิติ แสงธรรม ผอ.รพ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เผยว่า ขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาว ขอเตือนเรื่องการป้องกันโรคและภัยสุขภาพ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่ต้องระวังเป็นพิเศษ 4 โรคคือ โรคหัด โรคปอดอักเสบ โรคไข้หวัดใหญ่ และโรคอุจจาระร่วง ส่วนภัยสุขภาพ 3 อย่างที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ได้แก่ การเสียชีวิตจากอากาศหนาว การสูดดมก๊าซพิษ การขาดอากาศหายใจจากการใช้เครื่องทำน้ำอุ่น และอุบัติเหตุทางท้องถนนเนื่องจากหมอกลงจัด</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch